
Fundur aðalstjórnar 14. desember 2015 

 

Mættir: Gísli, Magnús, Þórunn, Kolbrún  

 

Fundarefni: 

 

● Ákv. að boða til Formannafundar 20. des. 2014 vegna tilnefningar á íþróttamanni 

Tindastóls 

 

● UMSS og Íþróttamaður Skagafjarðar  

 

● Skyndihjálpanámskeið fyrir þjálfar Tindastóls kom til tals, tala við Karl Lúðvíksson um 

tímasetningu á námsskeiði, nánar auglýst síðar 

 

● Barst erindi til stjórnar um að koma að fimleikaæfingum  

 

● Stefnt að því stofna deild í Bogfimi og Júdó 

 

● Fengum fyrirspurn um kraftlyftingar, komum til með að óska eftir aðilum á fund 

 

● Tvær deildir búnar að skila rekstraráætlun 

 

● Skíðadeildin, farið yfir mál þeirra 

 

● Formannafundur UMSS, tímasetning ekki ákv. 

 

● Slysatrygging barna rædd, dæmi um að t.d. Kópavogur kaupi slysatryggingu fyrir alla 

iðkendur sína 18 ára og yngri. 

 

● Endurgreiðsla á keppnisgjöldum á Unglingalandsmóti  

 

● Ferðamál t.d. rútan og ferðaáætlanir 

 

 

Fundi slitið 

Ritari Kolbrún 

 


